

Stéphanie MSN là bút danh của chị Phạm Phương Ly (sinh năm 1986) - tác giả của kênh thông tin Trong Khu Vườn ra mắt vào năm 2020 trên nền tảng chính là Youtube. Trong Khu Vườn là kênh đầu tiên bằng tiếng Việt truyền tải thông tin sâu rộng về Khoa học Sức khỏe – Khoa học Thái độ (hay còn có tên gọi khác là Naturopath) đến từ nước Pháp, với mục tiêu hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở Việt Nam và người Việt Nam trên khắp thế giới.

Khoa học Sức khỏe (Naturopath) là tên gọi hiện tại của ngành y học tự nhiên – y học truyền thống của châu Âu. Tên gọi Naturopath này do một thầy thuốc người Đức – cũng là một trong những thầy thuốc tiên phong trong nghiên cứu và đưa y học truyền thống châu Âu lên những bước phát triển mới – đặt ra vào những năm đầu thế kỉ 20. Đây là thời điểm mà y học truyền thống châu Âu có những bước thay đổi rất lớn.

Là một người Việt Nam định cư tại Pháp nhiều năm, Stéphanie MSN may mắn được tiếp xúc với nền tri thức sâu rộng của châu Âu trong lĩnh vực y học tự nhiên. Chị là một người học đồng thời là một người thực hành (practitioner) tích cực. Với mong muốn đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này, chị chọn con đường chia sẻ và trao đổi thông tin, trao đổi tri thức về sức khỏe với đông đảo khán giả. Chị bắt đầu truyền tải thông tin về Khoa học Sức khỏe từ năm 2020, với sự hỗ trợ của những người bạn sống ở Pháp làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2024, chị quyết định mở một cửa hàng thực phẩm tự nhiên tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu thực hành và nhu cầu tiêu dùng của nhiều khách hàng Việt Nam trong bối cảnh thị trường các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên tại gia đình hiện nay vẫn còn thiếu các sản phẩm chất lượng tốt. Cửa hàng thực phẩm tự nhiên Stéphanie's Garden chủ yếu cung cấp các loại thảo dược, các sản phẩm tiêu dùng hữu cơ (thực phẩm bổ sung), các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên tại gia đình nhập khẩu từ Pháp và châu Âu.

Các sản phẩm được chọn lọc kĩ càng bởi Stéphanie MSN và những người tư vấn của kênh Trong Khu Vườn sau khi trải qua quá trình thực hành đủ dài để đánh giá khách quan chất lượng sản phẩm. Chúng tôi chỉ chọn lọc bán các sản phẩm mà theo chúng tôi là thuộc top các sản phẩm tốt nhất trên thị trường Pháp hiện tại.

Chúng tôi mong muốn mang tới quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ tốt nhất để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của mỗi gia đình.

Mọi phản hồi và mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng luôn là điều chúng tôi trân trọng để không ngừng cải thiện chất lượng bán hàng, chất lượng dịch vụ!

Chúng tôi chân thành cảm ơn các khán giả của kênh Youtube Trong Khu Vườn và các quý khách hàng đã ghé thăm cửa hàng Stéphanie's Garden và tin dùng các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi kính chúc quý khách hàng luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn vững tin trên con đường hướng tới sức khỏe và hạnh phúc bền lâu!

Stéphanie MSN & Êkip Trong Khu Vườn